



# ฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง โทร. ๐๔๕-๙๖๐๑๗๓  
ที่ ศก ๗๓๘๐๖ /พิเศษ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด/ผู้อำนวยการกองคลัง/ ผู้อำนวยการกองช่าง/ ผู้อำนวยการกองการศึกษา/  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน  
ของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น  
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลหมากแข้ง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
การดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผล  
กระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้สำนัก/กอง ใช้เป็นกรอบ  
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวมนฤดี ใจอยู่)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด/ผู้อำนวยการกองคลัง/ ผู้อำนวยการกองช่าง/ ผู้อำนวยการกองการศึกษา/  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๑) สำนักงานปลัด

๒) กองคลัง

๓) กองช่าง

๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕) กองสวัสดิการสังคม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ โทร. ๐๔๕-๙๖๐๑๗๓  
ที่ ศก ๗๓๘๐๖ /พิเศษ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้  
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อให้การปฏิบัติ  
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม  
ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้สำนัก/กอง  
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวมนฤดี ใจอยู่)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ

พิมพ์สุวรรณี นพชาวม/๑๕๐

(นายจिरศักดิ์ ปัญญาคม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ

ความเห็น/คำสั่ง

(นายแสวง เชื้อทอง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง  
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร โดยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒) กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๓) กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และการตอบสนองความเสี่ยง

๔) กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๕) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๖) กำหนดให้มีการนำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายแสวง เชื้อทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง